



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๗๕๗ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันอังคารที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้
ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๕๗๗



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรูปการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเบิดการประชุมฯ ประจำวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรูปการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๖

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ดังนี้</p> <p>๓.๑ การแก้ไขหนี้สินเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนี้ในระบบสถาบันการเงิน มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เจริญและทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อขยายเวลา/ชะลอการชำระหนี้ และไม่ให้มีการยึดที่ดินกรณีมีการขายฝากกับสถาบันการเงิน - หนี้นอกระบบสถาบันการเงิน มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม เจริญประนีประนอมหนี้โดยเฉพาะกรณีขายฝากซึ่งอยู่ในชั้นบังคับคดี ถูกฟ้องร้อง ค้างชำระขายทอดตลาดต้องเจริญไม่ให้มีการยึดที่ดินจากเกษตรกรและโอนถ่ายหนี้ เข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน <p>๓.๒ การจ้างงาน/แก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ โดยใช้เงินทอรอง ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ (๑๐ ล้านบาท) ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทอรองราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดำเนินการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในการเก็บกักน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามประกาศข้างต้น โดยให้พิจารณาจ้างแรงงานที่เป็นเกษตรกรซึ่งได้ชะลอการปลูกข้าวนาปรัง/นาปี หรือเกษตรกรที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นลำดับแรก และให้ดำเนินการอย่างรัดกุม เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓.๓ มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรวบรวมความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในการสร้างงาน/อาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลาง จำนวน ๖,๕๔๑ ล้านบาท (งบกิจกรรมจำนวน ๖,๕๒๙ ล้านบาท และงบบริหารโครงการ จำนวน ๑๒ ล้านบาท) และนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดสรรให้จังหวัดแล้ว</p> <p>กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจทานแผนงาน/โครงการและส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วจะจัดสรรให้จังหวัดดำเนินการโดยกำหนดให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการนี้ให้เกิดผลสำเร็จ โดยบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายทหาร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการเพื่อรองรับ/กักเก็บน้ำอย่างน้อยให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค</p> <p>๓.๔ มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลดต้นทุนการผลิต (ค่าเช่านา) ในระหว่างที่ ร่าง พ.ร.บ. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์/มาตรการควบคุมค่าเช่านาของกรมการปกครองที่ได้แจ้งไว้ตามปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป.(สมน)/ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p align="center">- โครงการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้จังหวัดที่ได้รับจัดสรรเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดำเนินการ ดังนี้</p> <p align="center">๑) จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ โดยสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ทันในฤดูกาลผลิตหรือฤดูเก็บเกี่ยว</p> <p align="center">๒) บริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น ค่าเช่า การเก็บรักษา ค่าดูแลรักษา เป็นต้น ให้สามารถใช้ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงได้</p> <p>๔. คลองสวยน้ำใส ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการกำจัดผักตบชวาและขยะในแหล่งน้ำสาธารณะโดยประสานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลในคู คลอง แหล่งน้ำในเขตชุมชนของตนเอง</p>	<p>สนผ.สป.(สมน)/ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p align="center">วาระงานของกระทรวงมหาดไทยระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>๑. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวิดีโอที่สนักทางไกล (Video Conference System)</p> <p>๒. วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย</p> <p>๓. วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต</p> <p>๔. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำนักเรียนทุน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ณ วังสุโขทัย</p> <p>๕. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณอายุราชการจะเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</p>	<p align="center">การเตรียมความพร้อมกับการลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากของ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก</p> <p>กำหนดการลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตากของ นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีออกจากท่าอากาศยานทหารอากาศดอนเมือง (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) ถึงท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก</p> <p>๒. เวลา ๐๙.๔๐ น. เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัดตาก</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. เวลา ๑๓.๑๐ น. ตรวจเยี่ยมด้านศุลกากรแม่สอด สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ ๑ /สหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัด/และพบประชาชน ณ ศูนย์การ แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๔. เวลา ๑๗.๓๐ น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัย สุทธิชัย)</p> <p>ขณะนี้จังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก ๙ อำเภอ การจัดเตรียมข้อมูลของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ด้านความก้าวหน้าเรื่องที่ดิน แรงงาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และการดำเนินงาน เรื่อง Social business ในพื้นที่</p>	
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p>	<p>โครงการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยให้ ดำเนินการใน ๒๑ จังหวัด งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐.๖๐๑๕๕ ล้านบาท</p> <p>ภาคกลาง ๘ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และสิงห์บุรี</p> <p>ภาคเหนือ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ และลำปาง</p> <p>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย สกลนคร และอุบลราชธานี</p> <p>ภาคใต้ ๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ปัตตานี พังงา และยะลา</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒๑ จังหวัดดำเนินการ</p> <p>๑. กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ (Specifications) และราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ โดยต้องไม่มีความแตกต่างกับจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>๒. กำชับผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งกรอบ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ให้จังหวัดทราบต่อไป</p>	<p>สนผ.สป.(สมน)/ ๒๑ จังหวัด เป้าหมาย</p>
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต)</p>	<p>กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM”</p> <p>๑. ให้ทุกจังหวัดรวบรวมภาพกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM ทั้ง ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒. ให้ทุกจังหวัดจัดทำเป็นแฟ้มประวัติศาสตร์เก็บไว้ที่จังหวัด</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อราชการของ กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</p>	<p>หนังสือเกษตรกร ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับปลัดจังหวัดประสานสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามรายชื่อที่กรมการปกครอง ได้สำรวจและส่งให้ดำเนินการ โดยรายงานผลให้กรมการปกครองเพื่อรวบรวม เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของ กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการ ปกครอง)</p>	<p>หนังสือผู้ประกอบการอาชีพประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท จากการประชุม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ทหารเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจหนี้สินผู้ประกอบการอาชีพประมง ที่ใช้เครื่องมือประมงผิดประเภทซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติม) โดยห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ใน ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมืออวนรุน - เครื่องมือโพงพาง รั้วโซแมนหรือกั้นซูรั้วโซแมน - เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า ๒.๕ เซนติเมตร - เครื่องมือลอบพับได้หรือไถ่ไถ่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลัดซ้ายขวาอยู่ ทางด้านข้าง - เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนกันถูงเล็กกว่า ๕ เซนติเมตร - เครื่องมือทำการประมงอื่นตามรูปแบบของเครื่องมือที่ศูนย์บัญชาการแก้ไข ปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายประกาศกำหนด <p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๓ จังหวัด (๒๒ จังหวัดชายทะเลและจังหวัด พัทลุง) ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำรวจหนี้สินผู้ประกอบการอาชีพประมงทั้งในระบบและนอกระบบ สถาบันการเงิน โดยแยกเป็น <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ผู้ประกอบการอาชีพประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดประเภทซึ่ง ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘ โดย ประสานงานกับสมาคม/กลุ่มอาชีพประมงในพื้นที่ ๑.๒ ผู้ประกอบการอาชีพประมงที่ดำเนินการถูกกฎหมาย <p>ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอาชีพประมงทั้ง ๒ ประเภททราบว่า สามารถแจ้งความจำนงพร้อมแสดงหลักฐานการเป็นหนี้สินได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒. กระทรวงมหาดไทยกำหนดเริ่มดำเนินการสำรวจในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 	<p>๒๒ จังหวัด ชายทะเลและ จังหวัดพัทลุง</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)		
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค ๓ ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ที่เดิมกำหนดให้ต้องรื้อถอนเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ - กรณีส่วนราชการใช้พื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต - การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญจำเป็นของรัฐบาล <p>๒. นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เด็ก/เยาวชนใช้ Internet และสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นเกม การเข้าไปใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ โดย พิจารณาติดตั้งระบบ Single Gateway เพื่อตรวจสอบการไหลเข้าของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางตามกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>๓. การหารือระหว่างรัฐบาลจีนและผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของชนกลุ่มต่าง ๆ รัฐบาลจีนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือกรณีการจับกุมชาวอุยกูร์กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในจีน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อปัญหาชาวอุยกูร์ ซึ่งในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิง มีกำหนดจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือปัญหาชาวอุยกูร์ที่ใช้เส้นทางในประเทศไทยเป็นทางผ่านไปรวมตัวกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน</p> <p>๔. ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมรายงานข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์ One Stop Service ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติทุกสัปดาห์</p>	<p>สตร.สป.</p>
<p>ความก้าวหน้าตลาดชานกรุงธนนอุทยาน</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม)</p> <p>ความก้าวหน้าของตลาดชานกรุงธนนอุทยานได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดงานจากจุดที่เชื่อมกับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เป็นบริเวณที่เชื่อมกับพุทธมณฑลสาย ๓ เนื่องจากพื้นที่เดิมมีปัญหาในเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง โดยกำหนดเปิดตลาดชานกรุงธนนอุทยานในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ติดต่อกัน โดยกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ในระยะต่อไป กำหนดดำเนินการตลาดชานกรุงบริเวณห้างไอทีสแควร์ เขตหลักสี่</p>	<p>กทม.</p>
<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p>	<p>สรุปผลการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ (รวม ๙ วัน) ยอดจำหน่ายรวม ๗๒๔,๑๒๐,๖๒๐ บาท จำนวน ๒,๕๔๖ บูท จำนวนผู้เข้าชมงาน ๕๙๔,๘๘๒ คน สรุปประเภทสินค้าที่จำหน่ายได้ ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๑๐ บูท ยอดจำหน่าย ๓๓๗,๒๖๕,๙๘๖ บาท</p> <p>๒. ของใช้ของตกแต่งๆ จำนวน ๕๘๘ บูท ยอดจำหน่าย ๑๓๐,๒๕๐,๔๐๔ บาท</p> <p>๓. อาหาร จำนวน ๕๕๐ บูท ยอดจำหน่าย ๘๓,๑๖๙,๘๙๕ บาท</p> <p>๔. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๒๒๕ บูท ยอดจำหน่าย ๓๔,๕๘๘,๐๒๘ บาท</p> <p>๕. OTOP ชวนชิม จำนวน ๑๖๒ บูท ยอดจำหน่าย ๓๒,๕๘๗,๕๕๘ บาท</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เน้นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และพัฒนาคุณภาพให้สามารถส่งออกได้ในราคาที่ดีขึ้น</p> <p>๒. การจัดงาน OTOP City ที่ได้กำหนดให้จัดงานในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คาบเกี่ยวการจัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๑๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาระยะเวลาการจัดงาน OTOP City เพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง</p>	พช.
<p>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (นางวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)</p>	<p>การบริหารจัดการขยะ ขณะนี้การเสนอแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หลังจากนั้นจะได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>หลังจากประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแนวทาง/ขั้นตอน/วิธีการให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้จังหวัดกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	สถ.
เรื่องอื่น ๆ	<p>คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ โภคเมศ)</p> <p>กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งทุกหน่วยงานว่าเมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒ คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ (กพ) ถือว่าหน่วยงานต่างๆรับทราบยอดเงินงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั้งแต่รับทราบยอดเงิน โดยให้ระบุใบประกาศไว้ว่า “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสำนักงบประมาณแล้วสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้”</p>	ทุกหน่วยงาน